

ขง ก.ค.ศ.ให้ผู้จบป.โทและเอกสอบครูผู้ช่วยอาชีวะได้

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.พ. 2562

**เลขาธิการ กอศ. เตรียม ขง ก.ค.ศ.ให้ผู้จบวุฒิปริญญาโทและเอกสอบครูผู้ช่วยได้
หวังมาช่วยวางหลักสูตรอาชีวะให้เทียบเท่าสากล**

วันนี้ (15 ก.พ.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)
กล่าวภายหลังการประชุมขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค
และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่า
ตนได้กำชับในเรื่องศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ให้ความสำคัญและกำชับให้เร่งดำเนินการ
เพื่อต้องการให้ศูนย์ดังกล่าวจัดทำข้อมูลการผลิตคนสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการว่าต้องกำลังคนจำนวนเท่า
ไหร่ และมีความต้องการสาขาวิชาไหนมากที่สุด ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.นี้
อีกทั้งในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค.62 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะจัดมหกรรมอาชีวะครั้งใหญ่
ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยภายในงานจะมีกิจกรรมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวะ
ตลาดนัดแรงงาน และกิจกรรมการเตรียมประชุมอาชีวะอาเซียนที่จะมีขึ้นที่ประเทศไทยในเร็ววันนี้

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า
นอกจากนี้จะมีการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอศ.ที่ขณะนี้ มีตำแหน่งว่าง 61 อัตรา
ซึ่งสอศ.กำหนดปฏิทินรับสมัครคัดเลือกวันที่ 18-24 ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก วันที่ 4 เม.ย.
โดยจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ 23 พ.ค.62
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาภายในวันที่ 1 ก.ค.62
โดยการสอบดังกล่าวจะเป็นการประเมินภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ประเมินภาค ข
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค และประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทั้งนี้ตนรับทราบปัญหาที่ว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ยังไม่มีผู้บริหารตัวจริง
และการมีรักษาการผอ.วิทยาลัยส่งผลให้การบริหารงานได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องการวัดและประเมินผล

“ในเดือน เม.ย.นี้ จะมีการสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูสังกัด สอศ.ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ซึ่งสอศ.มีตำแหน่งว่าง 1,200 อัตรา โดยการสอบครั้งนี้
สอศ.ได้ทำเรื่องขอยกเว้นไปที่คณะกรรมการการมาตรฐานวิชาชีพ
(กมว.)ในสาขาวิชาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98
สาขาวิชาได้สมัครสอบครูผู้ช่วยได้
รวมถึงเสนอหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยสังกัดสอศ.ไปให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ให้พิจารณา 2 แนวทาง คือ 1.ครูอัตราจ้างที่มีอายุงานครบ 3 ปีและมีสิทธิ์สอบจะปรับให้ใช้เสนอผลงานหรือ
Port Folio ในการสอบ เพราะเราต้องการคนที่เคยทำงานอยู่ในวิทยาลัยนั้นๆทำงานต่อ
โดยที่ผ่านมารัฐอัตราจ้างเหล่านี้ได้สอบบรรจุได้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นหมด และ
2.ในการสอบครูผู้ช่วยรอบปกตินอกจากจะมีผู้จบวุฒิปริญญาตรีมาสมัครสอบแล้ว
ผมจะเสนอให้มีผู้จบวุฒิปริญญาโทและเอกได้มาสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ด้วย
เพื่อจะให้มาบรรจุอยู่ในสถานอาชีวศึกษา ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรก

และจะได้มาช่วยวางแผนช่วยคิดหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีพใหม่ๆ
ใหม่มีมาตรฐานสากลพร้อมกับสอนนักเรียนด้วย” ดร.สุเทพ กลาว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562](#)